
(ส ำเนำ) 

กำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยวสิำมัญ  คร้ังท่ี ๒/ ๒๕๕๘      

วันศุกร์ ที่ ๒๖  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  

 

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

๑๕. 

๑๖. 

๑๗. 

๑๘. 

๑๙. 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 

นายชว่ง  บุตรดี 

นางเกวลี  กะการดี 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 

นายวชิระ  เขียววิจติร 

นายสุชาติ  จิตตส์ว่าง 

นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน 

นายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด 

นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 

นายยันต์  วินิจนัยภาค 

นายกิตตชัิย  สุวรรณ์ 

นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 

นายสมศักดิ์  พันเสนา 

นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน 

นายวิภู  บัลลังค์ 

นายคล้าย  ตว้มสูงเนิน 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน 

นางสมควร  บังสูงเนิน 

นายสามิตร ์ ศิรฤิกษ์ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๙ 

เลขานุการสภา อบต. 

 

พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 

ช่วง  บุตรดี 

- ลา - 

เฉลิมจิตต ์ ฮันสูงเนิน 

วชริะ  เขียววิจิตร 

สุชาติ  จิตต์สวา่ง 

สุริยา  ด้วงสูงเนนิ 

ปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด 

วิวัฒน ์ ภูมสิูงเนิน 

ยันต์  วินจินัยภาค 

กิตติชัย  สุวรรณ์ 

ถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 

สมศักดิ์  พันเสนา 

บันหยัด  เถาะสูงเนิน 

วิภู  บัลลังค์ 

คล้าย  ตว้มสูงเนิน 

อดิศร  ฮะสูงเนิน 

สมควร  บังสูงเนิน 

สามิตร์  ศริิฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕ 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน 

นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน 

นางดาราพร  เติบสูงเนิน 

นายสมภาร  โดดสูงเนิน 

นายรัฐนันท์  พงศ์อ ามาตย์ 

นายมงคล  หกกระโทก 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนตกิุล 

น.ส.เนตรนภา  โนนพลกรัง 

นายศุภชาติ  ธาตุบุรมย์ 

นายก อบต.นากลาง 

รองนายก อบต.นากลาง 

รองนายก อบต.นากลาง 
เลขานุการนายก อบต.นากลาง 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

รองปลัด อบต.นากลาง 

เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายฯ 

นักวิชาการคลัง 

ผูช่้วยนักวิชาการศกึษา 

 

ถิ่น  เติบสูงเนิน 

ระโหงษ์  โกะสูงเนิน 

- ลา - 

สมภาร  โดดสูงเนิน 

รัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ 

มงคล  หกกระโทก 

เด็ดดวง  วัฒนเนติกุล 

เนตรนภา  โนนพลกรัง 

ศุภชาติ  ธาตุบุรมย์ 

 

 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภา อบต.นากลาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าว

เปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 
 

ระเบียบวำระที่ ๑   เรื่องประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ  ๑.๑ เรื่อง การจดังานแขง่ขันกีฬาฟุตซอล ครั้งที่ ๓ ต าบล 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) นากลาง ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม ปิด-เปิดงานกีฬาดังกล่าว   

ก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และทางเด็กและเยาวชนก็เสนอฝากมา

ว่าอยากได้สนามกีฬาแห่งใหม่และมาตรฐาน  เพื่อใช้ในการ

แขง่ขันและออกก าลังกายด้วย 

๑.๒  เรื่อง ขอแจ้งข้าราชการท้องถิ่นที่ย้ายมารับต าแหน่งใหม่ คือ  

นางเสาวนีย์  ศรีพุทธรินทร์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ระดับ 

๗ ย้ายมาจากเทศบาลต าบลหนองไข่น้ า อ.เมืองนครราชสีมา มี

ผลตัง้แต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๑.๓  เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอสูงเนิน  โดย

นายอ าเภอสูงเนินขอใช้สถานที่ ณ อบต.นากลาง  ในการประชุม

หัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ก็ขอให้ทุก

ท่านมาต้อนรับท่านนายอ าเภอและพี่น้องที่จะมาส่งท่านหัวหน้า

ส านักปลัด คนใหมด่้วยเพื่อความสามัคคีและเป็นเจ้าบ้านที่ดี 



๓ 

 

๑.๔ เรื่อง สภาฯ โดยตั้งงบปรับปรุงอาคาร ขณะนี้ห้องน้ าอาคาร 

สนง.อบต.นากลาง ช ารุดทรุดโทรมมากจะขอให้มีการปรับปรุง

หอ้งน้ าใหส้ามารถใช้งาน และรองรับราษฎรที่จะมาติดต่อราชการ

ด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ    -รับทราบ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ  ๑.๕ เรื่องจากส่วนราชการอื่นและผูเ้ข้าร่วมประชุม 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  -  ข อ ให้ แ น ะน า ข้ า ร าชก ารที่ ย้ า ย ม า ให ม่  ๑  ท่ าน  คื อ                  

  นางสาวทิพวรรณ  นมเฟือง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๓  

    ย้ายมารับต าแหน่งตั้งแตว่ันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๘ 

นางสาวทิพวรรณ  นมเฟือง -  ย้ายมาจากจังหวัดอยุธยา  เพราะสามีอยู่ที่นครราชสีมา  

(เจ้าพนักงานพัสดุ) จึงเป็นเหตุผลย้ายติดตามคู่สมรส ดิฉันเป็นคนภูมิล าเนาจังหวัด

พิษณุโลก ยังไงก็จะท างานเต็มที่ขอท่านผู้น าเมตตาและชีแ้นะด้วย 

นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง -  ขอแจ้งสถานการณก์ารเงนิ-การคลัง และเงินสะสมของ อบต. 

(นักวิชาการคลัง) นากลาง 

๑.รายได้จัดเก็บเอง ณ วันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  

ประมาณการ ๑๕,๐๕๕,๔๐๐ บาท สูงกว่าประมาณการเป็นเงิน  

๑๒๒,๐๕๓.๑๙ บาท 

      ๒.เงินภาษีที่ได้รับจัดสรร ประมาณการไว้ 

๑๗ ,๑๗ ๘ ,๓ ๔ ๐  บ าท  ต่ า ก ว่ าป ร ะม าณ ก าร เป็ น เงิ น  

๖,๕๒๒,๒๖๓.๖๒ บาท  

๓.เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

ต่ ากว่าประมาณการไว้ ๑,๐๑๖,๗๘๙ บาท 

สรุปรวมประมาณรายรับไว้ ๓๙,๒๓๓,๗๔๐ บาท     รับ

จริ ง   ๓๑ ,๘๑๖ ,๗๔๐ .๕๗  บ าท  ต่ าก ว่ าป ระมาณ การ

๗,๔๑๖,๙๙๙.๔๓ บาท 

      ๔.เงินสะสมคงเหลือ เมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

     เป็นเงิน ๙,๐๒๓,๘๔๒.๙๖ บาท 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ -  ขอแจ้งความก้าวหนา้การปฏิบัติราชการในส่วนของกอง 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) ช่าง ปัจจุบันการออกแบบและประมาณการงบประมาณงาน  

ก่อสร้างถนนหน้าปากทางบ้านนากลาง  เพื่อการแก้ไขปัญหา 

การจราจรและการสัญจรของราษฎรและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วม 

 



๔ 

 

- ขอแจ้งกรณีงบประมาณในโครงการเกี่ยวกับการปรับย้าย   

แนวเขตประปาส่วนภูมิภาค จะไม่กระทบสาธารณะ เพราะ 

     ได้ก าหนดในโครงการด าเนนิการแล้ว เพราะเกรงน้ าจะไม่ไหล 

     ตามปกติ 
 

ระเบียบวำระที่ ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ  ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่ แล้ว เป็นการประชุมสมัยสามัญ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  สมัยที่ ๒ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

(รายละเอียดตามส าเนา) มีท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  

เชิญ  ถ้าไม่มีสมาชิก อบต. ท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ

แล้ว กระผมขอมตสิภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมอื 

มตสิภาฯ    -  มีมติเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวำระที่ ๓   เรื่องกระทู้ถำม 

- ไม่ม ี- 
 

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ  

แล้ว 

- ไม่ม ี- 
 

ระเบียบวำระที่ ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ  ๕.๑ ญัตติเรื่อง การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) (อบต.นากลาง ๓ ปี) ตัง้แต่ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ต่อสภา อบต.  

นากลาง เชญินายกชีแ้จง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - จากการออกเวทีประชาคมหมูบ่้าน  ประชุมประชาคมต าบล 

(นายก อบต.นากลาง)   นากลาง ก็ได้มีการวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสนองตอบต่อความต้องการของ

ประชาชนมากที่สุดและได้ปรากฏออกมาเป็นบัญชีแผนงาน

โครงการตา่งๆ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการบริหารราชการและให้

สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรในการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาต าบล  นากลางให้เจริญ

ยิ่งๆขึ้นไป ในส่วนรายละเอียดและข้อสรุปต่างๆ จะให้เจ้าหน้าที่

วิเคราะหฯ์ ชีแ้จง 

 

 



๕ 

 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล  - จากการผ่านเวทีประชาคมในทุกระดับ ทาง อบต. นากลาง 

(เจ้าหนา้ที่วเิคราะห ์ฯ) ก็ได้ด าเนินการให้แผนงาน/ โครงการต่างๆ ของ อบต.นากลาง  

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของจังหวัดและแผนชุมชนต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด และการด าเนินการก็มีการ

ปรับปรุงไปตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง  เพราะ

เหตุว่า หาก อบต.นากลาง จะขอรับการสนับสนุนโครงการจาก

หนว่ยอื่น ก็จะต้องมีการเชื่อมโยงในทุกๆ ระดับ  ในส่วนโครงการ/ 

แผนงานในรายหมู่บ้าน ตั้งแต่ ม.๑ ถึง ม.๙ ก็จะท าการจัดล าดับ

ความจ าเป็นเร่งด่วน ความเดือดร้อนของประชาชนตามความ

ต้องการของประชาชน   โดยการจัดล าดับ ไว้  ก่ อน-หลั ง 

ตามล าดับ และส่วนใหญ่โครงการที่ประชาชนต้องการในล าดับต้น 

หรือล าดับ ๑-๓ จะบรรจุไว้ในแผน ปี ๒๕๕๙ และตามล าดับ 

ก่อน-หลังในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ต่อไป  รายละเอียดตาม

เอกสารที่ ได้สรุปและบัญชีแผนงานโครงการตามร่างแผนฯ 

๒๕๕๙-๒๕๖๑ ที่ได้จัดท าแจกจ่ายทุกท่านแล้ว  แต่หากจ าเป็น

จะหยิบยกโครงการที่ ไม่ได้บรรจุตามที่แผนงานไว้ก็สามารถ

ปรับปรุงแผนได้ตามระเบียบกฎหมายทางราชการ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ต่อไปจะได้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายซักถามตอบจน 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ได้ขอ้สรุปต่อไป เชิญ 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - การส ารวจถนนหนทางที่ดินตา่งๆ เป็นหนา้ที่ของ ส.อบต.  

(สมาชิกสภา อบต.ม.๑) ต่างๆ และก็ต้องท าความเข้าใจใหช้าวบ้านทราบด้วย เพราะบางที

ประชาชนก็ไม่รู้พื้นที่จริงมากหรอก 

    - ขอฝากโครงการประปาหมู่บ้านด้วย 

นายสุชาติ  จติต์สวา่ง   - กระผมขอเสนอโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคเข้าไป

(สมาชิกสภา อบต.ม.๒)   ในแผนปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ด้วย ไม่ทราบว่าได้บรรจุไว้ใน 

       แผนหรอืไม่อย่างไร 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนตกิุล  - ได้บรรจุไว้ในแผนงาน ๓ ปี ให้แลว้ 

(เจ้าหนา้ที่วเิคราะห ์ฯ)  

นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน   - กรณีโครงการ ม.๓ บ้านหว้ยตะคร้อ งานก่อสร้างผนังกั้น 

(สมาชิกสภา อบต.ม.๓) ริมคลองส่งหลังโรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงมาบรรจุในปี ๒๕๕๙   

ได้หรือไม่ และบรรจุเพิ่ม ๑ โครงการ คือ งานขุดลอกท าท านบ

คลองหว้ยมาลีด้วย  
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นายเด็ดดวง  วัฒนเนตกิุล  - จะบรรจุใหค้รับ 

(เจ้าหนา้ที่วเิคราะห ์ฯ)  

นายยันต์  วินิจนัยภาค -  งานโครงการก่อสร้างถนนบริเวณบึงธรรมรงค์(ได้รอ้งเรียน 

(สมาชิกสภา อบต.ม.๔) ไปศูนย์ด ารงธรรม)แล้ว และได้ส่งหนังสือมาหาทางตน้เรื่อง  

     ยังไงก็ขอฝากโครงการล าดับที่ ๕ ด้วยเพราะจ าเป็นจรงิ 

-กรณีถนน ม.๔ เชื่อม(คาบเกี่ยว) ม.๘ ราษฎรรวมทั้งปลัด อบต.

กุดจิก ได้ร้องขอฝากมาทาง อบต. นากลาง เนื่องจากเดือดร้อน

กรณีไม่มีถนนสัญจร เข้า-ออก ยากล าบากมากๆ  ปลัดไข่มุกท่าน

ก็ฝากมายังนายกและปลัด อบต.นากลาง ช่วยยกระดับถนนดิน

หรือปรับปรุงถนนหินคลุกลูกรัง พอให้ได้สัญจรไปมาได้บ้าง 

ตอนนี้เดือดรอ้น ขอฝากมาด้วย 

นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน - โครงการ อบต. จะไปด าเนินการให้อันดับแรกๆ ขอเป็นงาน 

(สมาชิกสภา อบต.ม.๗) ขยายเขตประปา ม.๗ เป็นประปาส่วนภูมิภาค และตามที่ได้

ประชาคม ท่านปลัดได้ร่วมประชุมงานก่อสร้างป้าย/ ซุ้มประตู

ทางเข้าบ้านบุตาต้องก็มีแต่ยังไม่จ าเป็นเท่าประปา แต่หาก อบต.

นากลางมีงบเหลือที่พอจะท าได้ก็จะขอบคุณมากๆ 

นายวชิระ  เขียววิจติร -  ขอฝากดูแลถนนสายดั่งเดิม ถนนสายเลียบคลองโรงสูงน้ า 

(สมาชิกสภา อบต.ม.๒) ด้วย  เพราะถ้าหาก อบต.นากลาง ด าเนินการท าถนนสายนี้เสร็จ

คงดีมากเพราะเป็นการลดอุบัติเหตุการสัญจรได้  ในปัจจุบัน 

คนท างานในบริษัทมัตซึชิตะไม่มีถนนสัญจรไปทาง  กุดจิกที่

สะดวกเพราะต้องไปกลับรถล าบาก อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้ามี

ถนนเส้นเลียบคลองได้จะเดินทางได้สะดวกและไม่ย้อนศรดว้ย 

- ถนนสายบริเวณอู่โชค ขณะนี้มีประชาชนขยายชุมชนไปอยู่

อาศัยมากๆ ถ้าหากท าถนนที่สะดวกสบายก็จะเป็นการบริการ

สาธารณะเป็นอย่างดี  ก็ฝาก ม.๔, ม.๘ เสนอโครงการยกระดับ

ถนนดิน ลงหินคลุกและในภายภาคหน้าก็ท าถนนคอนกรีตลาด

ยางเสียจะดีมาก 

-  การท าโครงการระเบิดดิน-หิน อาจจะไม่ได้ผลที่ดีเท่าที่ ควร 

อาจสิ้นเปลืองงบโดยเปล่าประโยชน์ อาทิเช่น เมื่อก่อนได้รับ

งบป ระมาณ มา ๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บ าท  จาก  อบจ .จั งหวั ด

นครราชสีมา เมื่อด าเนินโครงการจริงๆ แล้วก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  

จะขอให้ศึกษาอย่างรอบคอบก่อนจะด าเนินการเพื่อป้องกันผล

เสียหายด้วย 
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นายเด็ดดวง  วัฒนเนตกิุล  - จากกรณีดังกล่าวกระผมจะปรับปรุงเพิ่มเตมิและบรรจุให้ 

(เจ้าหนา้ทีว่ิเคราะห ์ฯ)   ครบถ้วนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/ อ าเภอ

  และสอดคล้องกับแผนชุมชน และแผนที่มาจากประชาชนโดย 

          มีสว่นร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงให้สมบูรณ์ที่สุด 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน   - จากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นากลาง ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙- 

(นายก อบต.นากลาง) ๒๕๖๑) ได้แสดงรายละเอียดตามบัญชีโครงการแล้วและหาก  

ตกหล่นก็จะปรับปรุงเพิ่มเติมบรรจุให้สมบูรณ์ตรงตามความ

ต้องการของประชาชนที่สุด เพื่อการพัฒนาบ้านเรา ท้องถิ่น 

เร า ให้ เจ ริญ แล ะแก้ ไขปัญ ห าหมู่ บ้ าน  ชุม ชน ได้ อ ย่ า งมี  

ประสิทธิภาพต่อไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ตามที่ได้เปิดอภิปรายและได้ซักถามตอบค าถาม ก็  

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  พอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้า

ไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ความเห็นชอบแผน ๓ 

ปี หรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเห็นสมควรให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (อบต.นากลาง) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โปรดยกมอื 

มตสิภาฯ     -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ  ๕.๒ ญัตติเรื่อง การขออนุมัตโิอนงบประมาณปี ๒๕๕๘ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ( เชิญนายก ) 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - สืบเนื่องมาจาก อบต.นากลาง ได้ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณ  

(นายก อบต.นากลาง)  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แตก่็มีบางรายการมิได้ 

ตั้งจ่ายไว้  แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อมิให้ทางราชการ 

เสียหายและได้ประโยชน์ในการบริการสาธารณะและการ

ด าเนินการต่างๆก็ต้องให้ชอบด้วยระเบียบกฎหมายทางราชการ  

จงึจ าเป็นต้องเสนอขอโอนงบประมาณฯดังกล่าวตามรายละเอียด

บัญชีแผนงาน  ซึ่งอยู่ในมือท่านแล้ว เพื่อให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและถูกต้องต่อไป และให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง

ข้อระเบียบกฎหมายพร้อมรายละเอียดในการโอนงบประมาณ

ต่อไป 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - การโอนงบประมาณฯ ของ อปท. อาศัยอ านาจตามระเบียบ 

(ปลัด อบต./ จนท.งบประมาณ) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) 

พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖-๒๙ กล่าวคือ 
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๑. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน 

     หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 

     สภาท้องถิ่น ปรากฏในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบฯ ดังกล่าวข้างตน้ 

      ๒. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน 

     หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ   

     คุณภาพเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น

     อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ปรากฏในข้อ ๒๙ แห่งระเบียบ 

     งบประมาณฯ 

ในการนี้ นายก อบต.นากลาง ได้ยื่นญัตติต่อประธานสภา

อบต.  และประธานสภาฯ ได้พิจารณาแล้วใด้บรรจุญัตติดังกล่าว

มาให้ท่านสมาชิก อบต. ทุกท่าน ได้พิจารณาเพื่อประโยชน์การ

บริหารราชการแผ่นดิน และความจ าเป็นในการบริหารราชการ

ฝา่ยบริหารให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมต่อไป  

      ตามรายละเอียดในบัญชีการโอนดังต่อไปนี้ 

รำยกำรท่ี ๑   - ค่าโต๊ะท างาน (ตั้งจ่ายขึ้นใหม่) ส านักงานปลัด 

ตั้ง ไว้ ๕,๕๐๐ บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ ๓-๖ 

     พร้อมเก้าอีท้ างานจ านวน ๑ ชุด 

- โอนลดค่าเงินเดอืนพนักงาน (ข้าราชการ) ส่วน 

สาธารณ สุ ข  ตั้ ง ไว้  ๕๔๐ ,๐๐๐  บ าท  ก่ อน โอนค งเหลื อ 

๔๖๙,๗๒๕ บาท  โอนลดเพื่อเป็นค่าโต๊ะท างาน เป็นเงิน ๕,๕๐๐ 

บาท 

       - คงเหลือถือจา่ย ๔๖๔,๒๒๕ บาท 

มตสิภาฯ     - อนุมัตมิติเป็นเอกฉันท์ 

     รำยกำรท่ี ๒  –  ค่าครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ (ตั้งจา่ยขึ้นใหม)่  

ส านักงานปลัด ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟเตือน

กระพริบแบบโซล่าเซลล์ ชนิดพลังงาน ๕ วัตต์ แบตเตอรี่แบบ

แหง้ แรงดัน ๑ โวลต์ สีแดงหรอืสีเหลือง อัตราไฟกระพริบไม่น้อย

กว่า ๖๐ ครั้งต่อนาที (ปรับได้) (เลนส์ใส โคมสีด า/เสาและฐาน/

เสาท่อเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว ทาสีกันสนิม ขาวด า สูงไม่ต่ ากว่า ๓ 

เมตร ฐานฝังตอหม้อขันน็อตยึดแน่น จ านวน ๑ ชุด บริเวณทาง

แยกกลางบ้าน หมู่ที่ ๒) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน
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ชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน) 

 -โอนลดคา่เงินเดอืนพนักงาน (ข้าราชการ) 

ส่วนสาธารณสุข ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน 

๔๖๔,๒๒๕ บาท โอนลดเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟเตอืนกระพริบเป็น

เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลอืถือจา่ย ๔๓๙,๒๒๕ บาท 

มตสิภาฯ     - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 

รำยกำรท่ี ๓  – ค่าครุภัณฑ์อื่น (ตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ) ส านักงาน

ปลัดฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง

ส าเร็จรูป ขนาด ๒๔ นิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๐ 

เซนติเมตร กระจกไม่แตกลายเมื่อตากแดด ท าจากโพลีคาร์บอน

เนต เสาและฐานโดยเสาท าจากท่อขนาด ๒ นิ้ว ทาสีกันสนิมเสาสี

ลายด า-ขาว สูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ฐานฝังตอหม้อขันน๊อตยึด

พร้อมติดตั้งใช้งานได้ จ านวน ๒ ชุด (ติดตั้ง หมู่ ๓ และหมู่ ๖) 

เพื่อป้องกัน/ ลดอุบัติเหตุ  อ านวยความสะดวกในการจราจร

บริเวณการจราจรคับคั่ง ทางแยกชุมชน/ หมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) 

  - โอนลดค่าเงินเดือนพนักงาน (ข้าราชการ) ส่วน

สาธารณสุข ตั้ งไว้  ๕๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน 

๔๓๙,๒๒๕ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กระจกโค้ง 

จ านวน ๒ จุด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๑๙,๒๒๕ บาท 

มตสิภาฯ     - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 

รำยกำรท่ี ๔  - ค่ า เงิ น อุ ด ห นุ น  (ตั้ ง จ่ า ย ขึ้ น ให ม่ )  ส่ ว น

สาธารณสุข  

  - อุดหนุนโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจร ให้แก่เทศบาลต าบลสูงเนิน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร เทศบาลต าบลสูงเนิน ปี ๒๕๕๘ เนื่องจาก อบต.นากลาง 

ได้ท าการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการบริหารจัดการและการ

ก าจัดขยะร่วมกับเทศบาลต าบลสูงเนิน โดยโครงการดังกล่าวต้อง

ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ และต้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการกระจายอ านาจจังหวัดนครราชสีมา (ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 



๑๐ 

 

  - โอนลดค่าเงินเดือนพนักงาน (ข้าราชการ) ส่วน

สาธารณสุข ตั้ งไว้  ๕๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน 

๔๑๙,๒๒๕ บาท โอนลดเพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ก าจัดขยะฯ 

เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลอืถือจา่ยเป็น ๓๖๙,๒๒๕ บาท 

มตสิภาฯ     - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 

     รำยกำรท่ี ๕  - ส านักงานปลัด 

- โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด

ระเบียบจราจรและป้องกันอุบัติเหตุภายในชุมชน/ หมู่บ้าน ตั้งไว้ 

๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมจัดหา

ยางชะลอความเร็วส าเร็จรูป (ยางลูกระนาด) ขนาด ยาว ๕๐ 

เซนติเมตร กว้าง ๓๐ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร ต่อ ๑ ชิ้น 

ราคา ๒,๐๐๐ บาท ต่อหน่วยยาง ท าจากวัสดุอย่างดีหรือยาง

หล่อพิเศษอย่างดี เหนียวแน่น และแข็งแรงทนทานรับน้ าหนัก

รถบรรทุกทั่วไปได้ สีสะท้อนแสงสามารถมองเห็นได้ในเวลา

กลางคืน จ านวน ๖ จุดๆ ละ ๙,๐๐๐ บาทต่อจุดติดตั้ง พร้อม

ติดตั้ งให้ ใช้งานได้  ในการใช้ส าหรับชะลอความเร็วของรถ

ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน ชุมชน ให้ช้าลงในอันที่จะป้องกันและ

ลดอุบัติ เหตุทางท้องถนนในหมู่บ้านทางแยกหมู่บ้าน ชุมชน 

(บริเวณหมู่ที่  ๒ จ านวน ๓ จุด และหมู่ที่  ๖ จ านวน ๓ จุด)      

(ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) 

- โอนลดค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด

อุบัติ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์  ตั้ งไว้ 

๖๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๕๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๐๐๐ 

บาท 

มตสิภาฯ     - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 

รำยกำรท่ี ๖  - โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) โครงการขยายระบบประปาผลิตน้ าประปา

หมู่บ้านนากลาง หมู่ที่  ๕ ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติฯ ไว้ 

๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท 

 

 

 



๑๑ 

 

       ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

      ข้อความเดิม 

- โครงการขยายเขตระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านนากลาง 

หมูท่ี่ ๕ ตั้งไว้ ๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท มรีายละเอียดดังนี้ 

 - ก่อสร้างระบบกรองน้ าประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์

เมตร ต่อช่ัวโมง ๑ ระบบ 

 - ก่อสร้างโรงสูบพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าและเครื่องจ่าย

สารเคมี ๑ โรง 

 - ก่อสร้างถังน้ าใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ ถัง 

พร้อมประสานระบบท่อส่งน้ าและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

รายละเอียดอื่นตามแบบของกรมทรัพยากรน้ าพร้อมป้าย

โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 

๗ ๕๕ ,๙๐๐  บ าท  และตั้ งจ่ ายจาก เงินอุ ดหนุ น  จ านวน 

๑,๕๑๘,๑๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

 ข้อความใหม่ 

 - โครงการขยายระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านนา

กลาง หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๑,๒๕๕,๙๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบ

ของกองช่างก าหนด ตามแบบ อบต.นากลาง ก าหนด (ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ จ านวน ๗๕๕,๙๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุน จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน) 

 มตสิภาฯ     - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 

     รำยกำรท่ี ๗ กองชา่ง (โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม)่ 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่  ๔ ตั้ งไว้ 

๗๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้าน

หนองบอน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนน คสล.เดิม-ลาดยางสายท่า

บ่าง (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

- โอนลด (ส่วนสาธารณสุข) หมวดเงินเดือน

พนักงาน (ข้าราชการ) ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน ๓๖๙,๒๒๕ บาท โอนลดครั้งนี้เพื่อก่อสร้างถนน 



๑๒ 

 

คสล. หมู่ ๔ เป็นเงิน ๗๓,๙๐๐ บาท คงเหลือถือจ่าย ๒๙๕,๓๒๕ 

บาท 

มตสิภาฯ     - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 

     รำยกำรที่ ๘ กองชา่ง 

       - โอนตั้งจา่ยขึ้นใหม ่(กองช่าง)  

- โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. หมู่ ๕ 

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. 

กว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี

ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้าง

บริเวณไหล่ทางถนน คสล. แยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนา

กลาง ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

- โอนลด (ส่วนสาธารณสุข) หมวดเงินเดือน

พนักงาน (ข้าราชการ) ตั้งไว้ ๕๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ

คงเหลือก่อนโอน ๒๙๕,๓๒๕ บาท โอนลดครั้งนี้เพื่อก่อสร้างไหล่

ทางถนน หมู่  ๕  เป็น เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือถือจ่าย 

๒๗๕,๓๒๕ บาท 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรอืสอบถามใดๆ หรอืไม่ ถ้าไม่มี 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  กระผมขอมตสิภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติ โปรดยกมอื 

มตสิภาฯ     - อนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. 

(นายก อบต.นากลาง)  นากลาง ทุกท่านที่ได้เห็นใจและรู้ปัญหาของราษฎรและช่วยกัน

พัฒนาบ้านเราให้เจริญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้พี่น้องประชาชน

ต าบลนากลางของเราเป็นอย่างดี 
 

ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ    

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๖.๑ เชญิสมาชิกสภาฯ ได้เสนอข้อหารอื เชญิท่านใดที่ประสงค์ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) จะแจ้งเรื่องอื่นใด เชญิ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - สืบเนื่องมาจากราษฎร หมู ่๔ และ ผอ.สุรสีห ์แหง่ศรีสุวรรณ  

(นายก อบต.นากลาง)  มีความเดือดร้อนกรณีการวางระบบการระบายน้ าหมู่บ้านและ

ชุมชน ยังไงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของราษฎร กระผมจะได้สั่ง

การให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกส ารวจ และประมาณราคาต่อไป

และจะได้น าเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 



๑๓ 

 

 - จากกรณีเกิดปัญหาขยะ ต่อไป อบต.นากลาง ต้องปิดบ่อฝัง

กลบขยะบ่อปัจจุบันนี้ และต้องทิ้งขยะที่บริเวณบ่อก าจัดขยะ

เทศบาลต าบลสูงเนิน ดังนั้น เมื่อ อบต.นากลาง ท าบันทึก

ข้อตกลงกับเทศบาลต าบลสูงเนิน เมื่อมีการขอรับการอุดหนุน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท อบต.นากลาง เราจึงจ าเป็นต้องให้

การสนับสนุนเพื่อประโยชนต์่อทางราชการตอ่ประชาชนโดยรวม 

นายชว่ง  บุตรดี - ปัจจุบันเกิดภาวะปัญหาภัยแล้ง ระบบน้ าแย่มากๆ สระน้ าที่วัด 

(รองประธานสภา อบต.) นาใหญ่ก็เกือบจะแห้งแล้ว จะท าอย่างไรฝากไปยังนายก/ ปลัด 

ด้วย จะเจาะบ่อบาดาลหรอืสูบน้ าเข้าสระก็หาวธิีด้วย 

 - ปัญหาและความต้องการของประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน ใน

ฐานะสมาชิกเป็นตัวแทนชาวบ้าน ก็ต้องเข้าถึงปัญหาและความ

ต้องการของลูกบ้านพร้อมท าการบ้านด้วย เพราะจะได้มีข้อมูล

เสนอปัญหาต่อนายกและสภาฯ พิจารณาต่อไป 

 - กรณีท่านนายกสั่งท าฝาปิดบ่อระบายน้ าที่มีการช ารุดดีมากๆ 

หมู ่๖ กระผมก็มีบ้าง ขอให้นายกพิจารณาด าเนนิการดว้ย 

 - ภารกิจการช่วยเหลือคนพิการ คนยากจน ก็ควรพิจารณาด้วย 

เชน่กรณียายสมหวัง ประโยชน์โยธิน เป็นต้น 

 - ขอฝากโบสถ์สันติให้นายกช่วยพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

สวยงามด้วย 

นายวิภู  บัลลังค์ - อบจ.นครราชสีมา ได้มาลงหนิคลุกแล้ว จะเหลืออกีเพียง ๒๐๐  

(สมาชิกสภา อบต.ม.๗) เมตร และจ าเป็นต้องวางท่อจะได้มีการระบายน้ า เพราะหากน้ า

มาอาจจะพัดพาหินคลุกสูญหายหมด เพราะ อบจ.ไม่มีงบวางท่อ

ไว้ 

นายวิวัฒน์  ภูมสิูงเนิน - กระผมอยากจะให้ด าเนินการเรื่องป้ายเตอืนจราจร ป้ายต่างๆ 

(สมาชิกสภา อบต.ม.๔)  ในเขตชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเตอืนจราจร เพื่อบอกทางแยกหรอือื่นๆ 

รวมทั้งป้ายชุมชนประชาสัมพันธ์ดว้ย 

 - กระผมอยากให้ด าเนินการเสียงตามสายเพราะประชาชนจะได้

เสียงตามสายแจง้ขอ้มูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารตา่งๆ ให้ประชาชน

ทราบ ควรด าเนินการและปัจจุบันหอกระจายข่าวเสียหาย ก็ฝาก

ผูช่้วยไฟฟ้า (ช่างนาท) ไปซ่อมแซมด้วย 

 

 

 



๑๔ 

 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ขอแจ้งเพื่อการส ารวจและจะได้เสนอให้ฝ่ายบริหารดูแล กรณี 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) หน้าวัดนากลางติดก าแพงวัดจะมีรางระบายน้ าฝาเปิดเป็นร่องลึก 

อยากจะให้ปรับปรุงและเท คสล. ขยายผิวจราจรถนนด้วย ฝาก

ให้กองชา่งส ารวจแลว้เสนอนายกฯ พิจารณาด้วย 

 - กรณีปัญหาน้ าเข้าสระเพื่อผลิตประปาชุมชน/ หมู่บ้าน อาจจะมี

การเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้วสูบลงในสระน้ า เพื่อจะได้มีการถ่ายเท

น้ าจะท าให้น้ าไม่มีกลิ่นเหม็นเป็นข้อเสนอแนะของกระผมครับ 

เพราะเคยท าที่นากลางแล้วได้ผลดี 

 - มี สมาชิก อบต. ท่านใด จะน าเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่

มี ขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุมสภาฯ กระผมในนาม

ประธานสภาฯ ขอปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ๒/ ๒๕๕๘ 

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๑๕ น. 

 

       สามิตร์  ศิรฤิกษ์ 

(นายสามติร ์  ศริิฤกษ์) 

       เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

          ผูจ้ดบันทึกการประชุม ฯ 

           ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

                     พรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ 

(นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ) 

        ประธานสภา อบต.นากลาง 

   ผูต้รวจรับรองรายงานการประชุม ฯ 

                    ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

     

    


